

Headline	Srettha Thavisin praises PM		
MediaTitle	Thai Rath (Afternoon)		
Date	06 May 2020	Language	Thai
Frequency	Daily	Circulation	1,000,000
Readership	2,500,000	Section	Economy
Color	Black/white	Page No	9
ArticleSize	387 cm ²	AdValue	THB 105,437
Journalist	N/A	PR Value	THB 316,310



“เศรษฐา” แห่งแสนสิริชื่นชม “ลุงตู่” แนะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่

“เศรษฐา ทวีสิน” ชื่นชมรัฐบาลลุงตู่ แก้ปัญหาการแพร่ระบาด โควิด-19 ได้ดี ระบบสาธารณสุขประเทศไทยดีจริง แนะนำรัฐบาลใช้ศักยภาพให้เต็มที่พร้อมเสนอให้ใช้เครื่องมือการเงินรูปแบบใหม่ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยว่า วันก่อนเห็นข่าวว่า พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ล้ำหน้าบาทมีผลบังคับใช้แล้ว นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 “ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามกันเต็มที่เพื่อให้มีการเยียวยาในวงกว้างมากขึ้น ขยายไปถึงผู้ที่มีอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ”

“ไม่มีใครรู้ว่าโควิดจะยืดเยื้อหรือไม่แต่เราคงไม่จำเป็นต้องรอให้จบ แล้วค่อยคิดว่าเป็นเฟสต่อไป หลังจากการเยียวยาแล้ว ทางรัฐบาลจะขึ้นนำในส่วนของการฟื้นฟูและการสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจให้กลับมามีคึกคักและหมุนเวียนได้ดีอีกครั้งได้อย่างไร ที่สำคัญคือจะต้องมีการทบทวนนโยบาย หรือกลยุทธ์ในการพัฒนาที่วางกันไว้ก่อนโควิดว่าจะตอบโจทย์อยู่หรือไม่อาจจะต้องมีการทบทวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่”

ยกตัวอย่างเช่น ทีมสาธารณสุขของไทยทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่า ระบบสาธารณสุขของไทยนั้นดีจริง รัฐบาลจะสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ได้ไหม หรือความมั่นคงทางอาหาร ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่เรามีศักยภาพที่ไม่ได้ใช้มากนัก ในช่วงที่ทั้งโลกปิดเมืองกัน เราเห็นธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลจะปรับนโยบายอย่างไรให้การพัฒนาประเทศอยู่คู่กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

“ผมคิดว่าการกำหนดทิศทางตรงนี้สำคัญมาก เพราะจะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากร ทั้งในส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และงบประมาณของประเทศที่มีจำกัดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด รัฐบาลจะต้องมีการระดมทุนผ่านการกู้เงินเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่จะต้องทำแรงกระตุ้นการคลังผ่านการขาดดุลงบประมาณที่สูงขึ้นทุกๆปี โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ไทย ซึ่งอยู่ในสถานะการลงทุนในระดับต่ำมานานเป็นสิบๆปี และเงินกู้สำหรับ พ.ร.ก. ล้ำหน้าบาท สรุปร 2-3 ปีข้างหน้าจะต้องมีการกู้เงินหลายล้านล้านบาทต่อปี”

ต้องบอกว่าประเทศไทยยังมีฐานะการคลังค่อนข้างมากเนื่องจากมีหนี้สาธารณะต่อจีดีพีต่ำ เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศ และที่สำคัญที่ผ่านมามีตลาดการเงินภายในประเทศที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำ สภาพคล่องสูงและมีเสถียรภาพ จึงทำให้ทั้งรัฐ และเอกชนมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้มาอย่างต่อเนื่อง

“แต่การกู้เงินครั้งนี้เป็นการกู้เงินก้อนใหญ่ของรัฐบาลเพราะเป็นวงเงินที่สูงมหาศาล และต้องกู้ในช่วงที่ตลาดการเงินไม่ปกติ ผมจึงอยากเห็นการกระจายแหล่งเงินกู้ให้มากขึ้นครับ ซึ่งมองว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะนำเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการกู้เงินของรัฐบาล”

ทั้งนี้ เศรษฐา ทวีสิน ระบุว่า จะใช้กับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งรวมทั้งพันธบัตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคม (โควิด) ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ที่จะตอบโจทย์ทั้งในส่วนของการกระจายแหล่งเงินทุน แล้วยังเป็นการนำเงินไปลงในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยลดข้อกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในส่วนของการด้านสังคมก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การเข้าถึงความต้องการพื้นฐานต่างๆอย่างเท่าเทียมของทุกคน นับเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะเดินหน้าทำสิ่งใหม่ๆ อยากเห็นตราสารหนี้ในตลาดทุนอีกครั้งครับ ตลาดสหรัฐฯ เห็นออกพันธบัตรกันยาวถึง 30-50 ปี ผลตอบแทนตัวเงินคลังสหรัฐฯ ก็ต่ำ เพราะทางธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องแบบไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ต้องรีบระดมทุนเพราะหน้าตาในการกู้เงินอาจจะลดลงเนื่องจากรัฐบาลทุกประเทศก็ตั้งมั่นนโยบายระดมทุนใหญ่ทางการคลังกันทั้งนั้นเท่าที่ทราบมีหลายๆประเทศเข้าไปแล้ว อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย และคงมีเข้าไปต่อเนื่องถ้าเราข้ามวันแต่กังวลคิดเล็กคิดน้อย ก็กลัวจะเสียโอกาสไป.